
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Það er algerlega óþolandi að þetta verði samþykkt. Við erum búin 
að borga þá vegi sem nú eru í landinu með alslags gjöldum sem eru innheimt í dag og verða vafalaust 
innheimt áfram.Það má skoða veggjöld á umferðamannvirki þegar þau eru tilbúin til notkunar, ekki 
greið þau fyrirfram. Svo er maður hræddur um að þessi gjöld fari ekki í vegi heldur í allt annað, 
dæmin hræða.
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